



## BỘ TƯ PHÁP

**Thư mời viết chuyên đề tham luận cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”**

*Kính gửi: Quý chuyên gia, nhà khoa học*

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra những chủ trương, định hướng lớn về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Để góp phần triển khai thực hiện những định hướng này, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: **“Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”**. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội thảo dự kiến có sự hiện diện của đại diện: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, chính quyền một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Nhằm góp phần vào sự thành công của Hội thảo, Bộ Tư pháp trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp tham gia viết chuyên đề cho Hội thảo (*xin gửi kèm thư mời này danh mục các chuyên đề đã được một số cơ quan, nhà khoa học nhận lời tham gia viết*). Cùng với các chuyên đề trong danh mục kể trên, các chuyên đề có chất lượng của quý chuyên gia, nhà khoa học sẽ được biên tập và lựa chọn để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Chuyên đề của quý chuyên gia/nhà khoa học xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Viện Khoa học pháp lý) trước ngày 30/6/2021. Thông tin liên hệ: đồng chí Trần Thu Trang, E-mail: [trangtt@moj.gov.vn](mailto:trangtt@moj.gov.vn), số điện thoại 024.62739751./.

**Trân trọng cảm ơn!**  
**BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO**

**DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA  
“ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT  
VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO TINH THẦN VĂN KIẾN ĐẠI HỘI  
XIII CỦA ĐẢNG” ĐÃ ĐƯỢC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC  
NHẬN LỜI THỰC HIỆN**

**Chuyên đề 1:** Những nội hàm mới về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

**Chuyên đề 2:** Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 và Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020, theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

**Chuyên đề 3:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về tài sản và quyền sở hữu theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 4:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 5:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 6:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thị trường bất động sản theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 7:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 8:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thương mại điện tử theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 9:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về chuyển đổi số theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 10:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 11:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về ngân hàng theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 12:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về chứng khoán theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 13:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về lao động và an sinh xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 14:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 15:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về thuế theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 16:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 17:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 18:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 19:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quốc phòng theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 20** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 21:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về giám sát, phản biện xã hội và phản biện văn bản quy phạm pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 22:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 23:** Hoàn thiện pháp luật phục vụ định hướng cải cách tư pháp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 24:** Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 25:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 26:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 27:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 28:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 29:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 30:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 31:** Định hướng hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện.

**Chuyên đề 32:** Định hướng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp triển khai.